

ยกระดับห้องผลิต'ยางแท่ง'หนุนส่งออก

● **กรมวิชาการเกษตร** ผนึกกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพัฒนาห้องทดสอบคุณภาพ “ยางแท่งเอสทีอาร์” หนุนส่งออกยางพาราไทยสู่ตลาดโลก

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศในการทดสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (STR) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025” โดยมีระยะดำเนินการ 3 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพห้อง

ปฏิบัติการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ด้วยกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ การฝึกอบรมทดสอบคุณภาพยางแท่ง และการฝึกอบรมทางระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ

ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทดสอบคุณภาพยางแท่งให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการส่งออกยางแท่งสู่ตลาดโลก พร้อมส่งเสริมการยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้ายางพารา

ไทยให้แข่งขันในตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น ด้าน นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการให้แก่กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของไทย รวมทั้งฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะผลักดันห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่งของไทยเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยปีแรกมีเป้าหมาย 80 แห่ง ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยเสริมแกร่ง เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตและส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์ของไทยสู่ตลาดโลกด้วย

เอเฟทเทรดอย่างพาราอีด เร่งหา‘มาร์เก็ตเมคเกอร์’

เอเฟทเทรดอย่างพาราเดือนแรกไม่คึกคัก เหตุราคายังตกต่ำ นักลงทุนยังไม่รู้จักสินค้า เติมน้ำให้ความรู้เร่งหาโบรกเกอร์เป็นมาร์เก็ตเมคเกอร์ ซึ่งมูลค่าการซื้อขายไตรมาสแรกทะลุ 2.3 แสนสัญญาต่อวัน แรงหนุนจากราคาทองคำพุ่ง พร้อมออกสินค้าใหม่ เม.ย.นี้

การรวบรวมตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (ที่เฟ็กซ์) กับ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) เข้าด้วยกัน และนำสินค้าเกษตรอย่างยางแผ่นรมควันเข้ามาทำการซื้อขายนั้น หลังผ่านการซื้อขายกว่า 1 เดือนพบว่า ความเคลื่อนไหวของสินค้าดังกล่าวยังไม่คึกคักมากนัก ปัจจุบันหลักจากจากราคายางพาราที่ยังไม่ฟื้นตัว

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFX เปิดเผยว่า ภาพรวมหลังจากการนำสินค้า

อ่านต่อหน้า > 21

ต่อจากหน้า > 17

เอเฟท

จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ เอเฟทเข้ามาทำการซื้อขายช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา อาจจะยังไม่คึกคักมากนัก เนื่องจากเป็นสินค้าใหม่เพิ่งเข้าทำการซื้อขาย รวมไปถึงราคายางพารา

“การเข้าทำการซื้อขายของยางแผ่นรมควันช่วงเดือนก.พ. นั้น ยอมรับว่ายังไม่คึกคักมากนัก ซึ่งเป็นธรรมชาติของสินค้าที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดที่เฟ็กซ์ใหม่อีกทั้งทิศทางยางพาราที่เป็นสินค้าอนุพันธ์นั้นยังอยู่ในระดับต่ำและยังไม่ฟื้นตัวทำให้ความนิยมในสินค้านี้ดังกล่าวยังไม่เป็นตามที่คาดหวัง”

จำนวนโบรกเกอร์ที่ย้ายการให้บริการมาจากเอเฟท และย้ายมาให้บริการในตลาดที่เฟ็กซ์ ปัจจุบันมี 2 รายที่เข้ามา และมีอีก 1 รายที่แสดงความจำนงจะเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อให้บริการ แต่ยังไม่ได้ยื่นเข้ามาเพื่อขอเปิดให้บริการ ทั้งนี้สิ่งที่ทางที่เฟ็กซ์จะเร่งผลักดันคือ จะสร้างสภาพคล่องการซื้อขายให้เพิ่มขึ้น

โดยได้มีการหารือกับสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้เข้ามาเป็นมาร์เก็ตเมคเกอร์ นอกจากนี้ที่เฟ็กซ์จะเดินหน้าให้ความรู้กับผู้ลงทุน เพื่อให้เข้าใจในสินค้าเกษตรล่วงหน้ามากขึ้น รวมถึงยังจัดทำโปรแกรมขึ้นในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับผู้ลงทุนในการเข้ามาทำการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มผลิตภัณฑ์ในการซื้อขายในตลาดที่เฟ็กซ์เพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างการดำเนินการในรายละเอียด คาดว่าจะเริ่มทำการซื้อขายได้ในเดือนเม.ย.นี้ ส่วนสินค้าเกษตรล่วงหน้าในรายการอื่นนั้นก็อยู่ระหว่างการพิจารณา

ในด้านความเคลื่อนไหวในตลาดที่เฟ็กซ์ในช่วง 3 เดือนแรกพบว่า ปริมาณการซื้อขายในตลาดอยู่ในระดับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ 2.25 แสนสัญญาต่อวันใกล้เคียงกับเป้าหมายในปี 2559 ที่ตั้งไว้ว่าต้องการมีมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 2.3 แสนสัญญาต่อวัน กลุ่มที่นักลงทุนให้ความสนใจในการซื้อขายมากที่สุดคือ กลุ่มสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงเซท 50 ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 50 % ของมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

ปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันคือความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ที่ทำให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกำไรในตลาดที่เฟ็กซ์มากขึ้นรวมถึงการฟื้นตัวของราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าการซื้อขายในส่วนดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความเคลื่อนไหวของการซื้อขายในตลาดที่เฟ็กซ์พบว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนม.ค. มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 213,128 สัญญาต่อวัน มีสถานะคงค้าง 1,082,818 สัญญา ในขณะที่เดือน ก.พ. มีปริมาณการซื้อขายต่อวันที่ 191,871 สัญญาต่อวัน สถานะคงค้าง ที่ 1,100,226 สัญญา และในเดือนมี.ค. มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 267,347 สัญญา โดยมีสถานะคงค้างที่ 1,222,116 สัญญา

ทั้งนี้จากข้อมูลตลาดที่เฟ็กซ์ ระบุว่า ในภาพรวมการซื้อขายเดือนก.พ. มีปริมาณ

สัญญาทั้งสิ้น 3,837,427 สัญญา โดยปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่เป็นของ Equity Index Market มีการซื้อขายทั้งสิ้นเท่ากับ 2,435,216 สัญญา หรือคิดเป็น 63.46% ของทั้งตลาด

ตามด้วย Single Stock Market มีการซื้อขายทั้งสิ้น เท่ากับ 1,066,028 สัญญา และ Metal Market มีการซื้อขาย 315,148 สัญญา ขณะที่ Currency Market มีการซื้อขาย 17,243 สัญญา Energy Market มีการซื้อขาย 3,765 สัญญา และ Agriculture Market มีการซื้อขาย 25 สัญญา โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 191,873 สัญญา ลดลง 21,255 สัญญา หรือเท่ากับ -9.97% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

จัดทำแผนที่เหมาะสมของที่ดิน

เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ



นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดโซนนิ่งภาคเกษตรหรือการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็น 1 ใน 6 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ

คือ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ความเหมาะสมของพืชเศรษฐกิจ ประมง ปศุสัตว์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งได้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อใช้เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน

อันจะแสดงให้เห็นถึงการในพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชของแต่ละจังหวัด ว่ามีความเหมาะสมกับชนิดของดิน ปริมาณน้ำ ชนิดพืช

หรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมดุล เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และอนาคตได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด ซึ่งได้นำเสนอ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม

ที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุง

ด้านข้อมูลเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถแจกจ่ายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้ภายในเดือน เม.ย. 2559 นี้ และกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก คือ 1. การเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 2. กำหนดแนวโน้มความต้องการตลาดสินค้าเกษตร 3. กำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตร 4. การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 5. การติดตามประเมินผล

ซึ่งระยะแรกได้ดำเนินการในมาตรการแรกเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในวงกว้างสู่สาธารณะและเกษตรกร ถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งในภาพรวมของประเทศและท้องถิ่น

โดยในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรับทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยผ่านกระบวนการประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

ส่วนมาตรการที่สองและที่สาม เป็นการดำเนินการคู่ขนานกันไปพร้อมกันโดยในมาตรการที่สอง เป็นการกำหนดแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตร ดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมาตรการที่สามกำหนดเขตพื้นที่เหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจัด



นาข้าวสมบูรณ์

ทำแผนที่เขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศและระดับจังหวัดรายชนิดพืช สำหรับพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา

ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จัดทำแผนที่เขตความเหมาะสมการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ รายชนิดพืชให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่อำเภอละ 1 ศูนย์ ทั้ง 76 จังหวัด เป็นจำนวน 882 ศูนย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนและส่งเสริมในระดับพื้นที่ต่อไป.

■ **อานิสงส์แล้ง** ขยับราคารายวัน สัมพรรค 10 บาท/กก.

พักผลไม้ไทยเงินล้าน

‘ข้าวเปลือก - ถั่วเขียว’ คุณภาพต่ำราคาตึงเหว

ตรวจแถวสินค้าเกษตร ใครได้-ใครเสียจากวิกฤติภัยแล้ง วงการเผย “ข้าวโพดหวาน สับปะรด ยางพารา ฟาร์มหมู” รั้งอานิสงส์ผลผลิตดูบ ดันราคาพุ่ง ยางดีดขึ้น แต่เกษตรกรไม่มีของขาย ขณะที่ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ถั่วเขียว คุณภาพผลผลิตแย้ แถมเจอของนอกตีตลาด ถูกกดราคาซื้อ ขณะลามผู้บริโภคราคาผัก ผลไม้ตาหน้าปรับ ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว ส้มเขียวหวาน ขึ้นวันเดียว 5-10 บาท/กก. [อ่านต่อหน้า >12](#)

ข่าวต่อ

พักผลไม้

จากวิกฤติภัยแล้งรอบ 20 ปีที่ลูกลมขยายวงส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนมากขึ้นทุกขณะ ซึ่ง “ฐานเศรษฐกิจ” ได้เกาะติดรายงานสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนั้น ในฉบับนี้ได้ตรวจสอบถึงผลกระทบของภัยแล้งต่อราคาสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนส่วนใหญ่ของประเทศ พบมีทั้งได้และไม่ได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าเกษตรที่น่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามหลักตีมานด์ และซัพพลายที่ลดลงจากภัยแล้ง

ข้าวโพดหวาน-สับปะรด

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า จากภัยแล้งมีผลให้วัตถุดิบในการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออกลดลงไป 20-30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดหวานสำคัญ

ในภาคเหนือ เช่น สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และในภาคกลาง เช่น ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ที่มีแหล่งน้ำสำรองขณะนั้นสามารถปลูกข้าวโพดหวานได้จริงเพียง 60% ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำสำรองไม่สามารถปลูกได้แล้ว ซึ่งจากผลผลิตที่ลดลงมีผลให้ราคารับซื้อข้าวโพดหวานของโรงงานล่าสุดเฉลี่ยที่ 5-7 บาท/กิโลกรัม ถือเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ แต่อีกด้านหนึ่งไปเพิ่มต้นทุนให้โรงงาน แต่ไม่สามารถปรับราคาส่งออกไปได้ เพราะกำลังซื้อของโลกในภาพรวมลดลง หากปรับราคาจะขายยาก

“ในส่วนของสับปะรด เป็นสินค้าเกษตรอีกรายการที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยล่าสุดราคารับซื้อของโรงงานสับปะรดกระป๋องเฉลี่ยที่ 10.50-12 บาท/กิโลกรัม ถือเป็นราคาที่ตีมากที่สุดที่เกษตรกรได้รับ จากปี 2558 เฉลี่ยทั้งปีราคาอยู่ที่ 10.50 บาท/กิโลกรัม”

หมูหน้าฟาร์มขยับ 2 บาท/กก.

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยว่า จากภัยแล้งที่มีผลให้สุกรกินอาหารน้อยลง และใช้เวลาเลี้ยงนานขึ้น รวมถึงมีโรคทางเดินหายใจ (PRRS) และโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (PED) ระบาดในบางพื้นที่ มีผลทำให้การเลี้ยงสุกรมีความเสียหายเพิ่มขึ้น ปริมาณออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้เวลานี้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขายได้ราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 1-2 บาท/กิโลกรัม จากเดิมราคาเฉลี่ยที่ 65 บาท เป็น 66-67 บาท/กิโลกรัม มีแนวโน้มราคาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยตามภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ราคาขายปลีกเนื้อหมูในท้องตลาดยังไม่ปรับขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ และกำลังซื้อในประเทศที่ลดลง

ยางพาราขยับแต่ของน้อย

ขณะที่ในส่วนของยางพาราที่ส่วนใหญ่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 1 เม.ย. 59 น. 1, 12 (1)

เหนือได้ปิดรีดยางแล้วจากเข้าฤดูแล้ง ยางผลัดใบ ยังเหลือเพียงภาคใต้ที่ยังพอก รีดยางได้ จากการตรวจสอบข้อมูลของ สำนักงานตลาดกลางยางพารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ในส่วนของยางแผ่นดิบ ตลาดห้องถักราคาอยู่ที่ 46.25 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อนราคาเฉลี่ยที่ 45.70 บาท/กิโลกรัม และน้ำยางสดอยู่ที่ 50.50 บาท/กิโลกรัม จากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 49.50 บาท/กิโลกรัม

ส่วนราคาประมูล ณ ตลาดกลางฯ อำเภอหาดใหญ่ วันที่ 29 มีนาคม ในส่วนของยางแผ่นดิบอยู่ที่ 48.26 บาท/กิโลกรัม สูงกว่าช่วงปลายสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 51.61 บาท/กิโลกรัม ส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 52.43 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นกว่าปลายสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 51.61 บาท/กิโลกรัม ผลจากผลผลิตที่ลดลงในฤดูยางผลัดใบ และสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศมีความต้องการซื้อเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า

ไถ่เนื้อราคางอถั่ว

ขณะที่นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ กล่าวว่า ผลผลิตไถ่เนื้อของไทยในภาพรวม ณ เวลานี้ ยังเฉลี่ยที่ 30-31 ล้านตัว/สัปดาห์ ซึ่งจากภัยแล้งที่ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงจากไก่โตช้า และใช้เวลาเลี้ยงนานขึ้น รวมถึงบางฟาร์มต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้ บางรายต้องเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม รวมถึงมีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และค่าอื่นๆ แต่ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มยังเฉลี่ยที่ 36-37 บาท/กิโลกรัม ทั้งที่ในความเป็นจริงน่าจะขายได้ที่ 38-39 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อในประเทศที่ลดลง

“ช่วงนี้ไก่ในตลาดสดขายผิด อาจเป็นเพราะคนประหยัดเงินไว้กินไว้เที่ยว ช่วงสงกรานต์ ซึ่งโรงเชือดไก่จะหยุดยาว 4-5 วัน ไก่คงขายดีขึ้น และมีความคึกคักมากขึ้น ราคาไก่ที่เกษตรกรได้รับน่าจะดีขึ้น และในช่วงไตรมาสที่ 3-4 จากการส่งออกสินค้าไก่จะเพิ่มขึ้นในช่วงไฮซีซั่น”

ข้าวผลผลิตแย่อูกกดยาก

ด้านนายปัญญา จุลอำพันธ์ นายกสมาพันธ์เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมชลประทาน มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานทั่วประเทศที่รอการเก็บเกี่ยว ณ ขณะนี้ประมาณ 2 ล้านไร่ ในจำนวนนี้สมาพันธ์ได้สำรวจตัวเลขจริงมีการทำนาปรังในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัดรวม 1.7 ล้านไร่ โดยข้าว 2 ล้านไร่จากที่ตรวจสอบจากสมาชิก คาดจะได้รับความเสียหายเกิน 90% จากข้าวขาดน้ำในช่วงออกรวง ทำให้เมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ และจะถูกราคาซื้อจากโรงสีตามสภาพของข้าว

“ที่ได้คุยกับโรงสี ขณะนี้รับซื้อข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% เพียง 6.5 พันบาทต่อตัน ทั้งที่ผลผลิตลดราคาข้าว น่าจะสูงขึ้นตามหลักตีมานด์-ซัพพลาย แต่ราคาก็ลดลง เป็นผลจากผลผลิตข้าวเสียหายจากภัยแล้ง ขณะที่มีพ่อค้าเข้ามาซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น กัมพูชา ลาว เมียนมาที่ราคาข้าวเปลือกถูกมากกว่าประมาณ 4 พันบาทต่อตัน ส่วนข้าวเปลือกเวียดนามก็แค่ 4.8 พันบาทต่อตัน”

ถั่วเหลืองถูกคยแพ

ขณะที่ในวันในส่วนของถั่วเหลืองพืชใช้น้ำน้อยที่รัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมในช่วงฤดูแล้ง โดยประกาศจะช่วยหาตลาดให้ และประกันราคาไว้ที่ 35-40 บาท/กิโลกรัม แต่จากที่ตรวจสอบผู้ค้าถั่วเหลือง และโรงงานผลิตวันเส้นที่รับซื้อแล้ว พบว่าราคาซื้อจริงเพียง 24-28 บาท/กิโลกรัม ขณะที่มีการนำเข้าถั่วเหลืองจากลาวที่มีราคาถูกกว่าเพียง 14-15 บาท/กิโลกรัม อีกด้านหนึ่งจากภัยแล้งถั่วเขียวขาดน้ำเกษตรกรได้ผลผลิตไม่เกิน 100 กิโลกรัม/ไร่จากถั่วแระแกร็น จากปกติหากน้ำอุดมสมบูรณ์เฉลี่ยจะได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัม/ไร่ ทำให้เกษตรกรขาดทุน และยังเป็นหนี้สินต่อ

“ภาพรวมเกษตรกรที่ได้รับ

แจกเมล็ดถั่วเขียวจากรัฐบาลได้ลงมือปลูกไปแล้ว 60% อีก 40% ยังไม่ปลูก เนื่องจากขาดน้ำ ซึ่งผู้ที่ปลูกไปแล้วก็ประสบกับปัญหาข้างต้น ส่วนที่ยังไม่ปลูกเมล็ดพันธุ์หากเก็บไว้เกิน 1 เดือนครึ่งก็จะมีปัญหาอดกินทำให้เกิดความเสียหายตามมา”

ราคาหัวมันสดต่ำกว่าถูก

“ผู้สื่อข่าว” รายงานการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อศึกษาฐานข้อมูลการเกษตรระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2559 ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการร้องเรียนจากนายพรชัย อำนวยทรัพย์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทยว่า ขณะนี้ราคามันสำปะหลังตกต่ำมาก ส่วนทางกับผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้ง โดยเกษตรกรขายหัวมันสดได้เฉลี่ยที่ 1.05 บาท/กิโลกรัม จากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเฉลี่ยที่ 1.90 บาท/กิโลกรัม ทำให้ขาดทุน

ผัก ผลไม้ขาดน้ำปรับราคา

ขณะที่ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบข้อมูลของฝ่ายติดตามและประเมินภาวะตลาดสินค้าเกษตร ของกรมการค้าภายใน ถึงราคาพืชผัก และราคาสินค้าเกษตรขายปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 พบสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ได้แก่ ส้มเขียวหวาน (สายน้ำผึ้ง) เบอร์ 6 จากวันที่ 28 มีนาคม อยู่ที่ 120-130 บาท/กิโลกรัม เพิ่มเป็น 130-140 บาท/กิโลกรัม หรือปรับขึ้น 10 บาท/กิโลกรัม รวมถึงส้มเขียวหวานเบอร์ 5 ก็ปรับขึ้นอีก 10 บาท/กิโลกรัม และเบอร์ 4 ปรับขึ้น 5-10 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากเป็นช่วงนอกฤดูการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดลดลง

ส่วนผักกาดหอม ราคาปรับเพิ่มจาก 25-30 บาท/กิโลกรัม เป็น 30-35

บาท/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้น 5 บาท จากช่วงนี้ผลผลิตลดลง ถั่วฝักยาวจาก 70-75 บาท/กิโลกรัม เพิ่มเป็น 75-80 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 5 บาท จากผลผลิตอยู่ในช่วงปลายรุ่น และสภาพอากาศที่แห้งแล้ง มีผลให้ปริมาณผลผลิตช่วงนี้มีออกสู่ตลาดลดลง เป็นต้น

“ฉัตรชัย” ย้ำน้ำพอใช้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ว่า รัฐบาลได้บูรณาการแก้ไขวิกฤตภัยแล้งอย่างดีที่สุดในทุกวิถีทาง และยืนยันว่าน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจะมีเพียงพอถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนประหยัดการใช้น้ำในครัวเรือน อย่างน้อย 20%

สำหรับการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการแล้ว ได้แก่ การขุดเจาะบ่อบาดาลในภาพรวม ซึ่งตามแผน 6.92 พันบ่อ ดำเนินการแล้ว 2.68 พันบ่อ คงเหลือ 4.23 พันบ่อ การช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558- 27 มีนาคม 2559 ของทุกหน่วยงาน แบ่งเป็น รถน้ำรวม 546.07 ล้านลิตร ทางการสูบน้ำ 108.89 ล้านลูกบาศก์เมตร การปฏิบัติการฝนหลวง - ช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2559 ขึ้นบิน 24 วัน 250 เที่ยวบิน มีฝนตก 31 จังหวัด

“สำหรับกรณีการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นกระทรวงเกษตรฯ ขออย่าว่าไม่มีนโยบายที่จะห้ามประชาชนเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงการประหยัดน้ำให้มากที่สุด ซึ่งอ่างเก็บน้ำต่างๆ ยังมีการส่งน้ำตามแผนการใช้น้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด”

กษ.ขับเคลื่อน 76 แปลงใหญ่ประชารัฐ ชูทุกหน่วย ร่วมคิด ร่วมทำ

กษ.ขับเคลื่อน 76 แปลงใหญ่ประชารัฐ ชูทุกหน่วย ร่วมคิด ร่วมทำ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเวทีสัมมนาหรือแนวทางการขับเคลื่อนให้ไปสู่แนวทางการลดต้นทุนการผลิต ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับรับแนวทางเน้นขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ 76 แปลง ในรูปแบบประชารัฐ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 แต่ด้วยแนวทางการที่แต่ละกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างดำเนินการ จึงทำให้ข้อมูล รูปแบบสับสน ไม่ชัดเจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำหลักเกณฑ์เกษตรกรรมแปลงใหญ่ ในแนวทางขับเคลื่อน 76 แปลง ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าตามนโยบายที่ได้วางไว้และต้องแล้ว

เสร็จภายในเดือนเมษายน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการแปลงใหญ่ใน 76 จังหวัด มีทั้งสิ้นปัจจุบัน 268 แปลง พื้นที่รวม 662,689 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 29,169 ครัวเรือน มีสินค้าทั้งสิ้น 31 สินค้า แบ่งเป็น ข้าว 142 แปลง พืชไร่ 42 แปลง ปาล์มน้ำมัน/ยางพารา 15 แปลง ไม้ผล 37 แปลง ปศุสัตว์ 12 แปลง ประมง 9 แปลง ที่เหลือเป็นพืชผักสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ หม่อนไหม และกาแฟ ทั้งนี้การดำเนินงานใน 76 จังหวัด 76 แปลง ประชากรจะเน้นจังหวัดละ 1 แปลง และเพื่อขับเคลื่อนแปลงใหญ่ให้เกิดเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการทำงานระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน สามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับแปลงอื่นๆ ในจังหวัดต่อไปได้ เงื่อนไขสำคัญที่ 76 แปลง จะต้องดำเนินการคือ มีแผนลดต้นทุนการผลิต แผนการเพิ่มผลผลิต แผนเพิ่มคุณภาพผลผลิต แผนการตลาดที่ชัดเจน และแผนบริหารจัดการซึ่งแปลงที่ยังไม่สมบูรณ์จะต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ภายในเดือนเมษายน 2559 หลักการสำคัญคือเกษตรกรต้องร่วมคิด ร่วมทำ โดยมีภาครัฐสนับสนุน ทั้งในด้านหลักวิชาการ วิธีการปฏิบัติ รวมไปถึงการดึงภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนในด้านการตลาด มีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน จะทำให้เกิดความมั่นคงในการผลิตและยั่งยืนต่อไป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ โรงแรมเอสซีพาร์ค กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 มีเป้าหมายสำคัญคือ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน เข้าใจหลักการ แนวทางการขับเคลื่อน 76 แปลงประชารัฐ และศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการขับเคลื่อนงาน และนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปดังกล่าว

ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 29 มีนาคม 2559 18:39:23 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบต่อไปอีก 1 ปี โดยให้ดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อเดิม (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) เพื่อให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตและรอบปีบัญชีของสถาบันเกษตรกร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 12 เดือน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2560

2. เห็นชอบผลการพิจารณาตามมติ กนย. โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกร ร้อยละ 3 จำนวน 300 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบี่ยงประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.5 เป็นเงิน 50 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350 ล้านบาท ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ โดยให้ ธ.ก.ส. ตั้งงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายชำระคืนเงินต้น

3. มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 มีนาคม 2559--

กรม.ขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรรับซื้อยางจนถึงสิ้นปี 59

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 29 มีนาคม 2559 16:28:58 น.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ในการขอขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรในการรวบรวมยางพารา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว มีวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันเพิ่งใช้วงเงินสินเชื่อไปได้เพียง 5,400 ล้านบาท และโครงการจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มี.ค.59 จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีกตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค.59 โดยใช้วงเงินในส่วนที่เหลืออยู่

สำหรับระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค.59 ระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน 12 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 31 มี.ค.60 ทั้งนี้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งงบประมาณสำหรับชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกร 3% โดยในส่วนของเกษตรกรต้องเสียดอกเบี้ยเอง 1%

"คณะรัฐมนตรีเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ทำให้สถาบันเกษตรกรช่วยทำให้ยางที่ผลิตออกมาไม่ล้นตลาด ราคาอย่างไม่ตกต่ำ ที่ขยายโครงการออกไป เพราะเวลามันหมดแล้ว ประกอบกับราคายางตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาในระดับหนึ่งจากที่เคยเป็น แต่ต้องการให้มันยืนยาวไปกว่านี้ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร กรม.จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการไปถึง 31 ธ.ค.59" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/กษมาพร/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมลล์:

rachada@infoquest.co.th--